



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว. กับ ก้าวที่เปลี่ยน



สู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์ดูแลผู้ป่วยชั้นเยี่ยมระดับชาติ ด้านโรคไต โรคตา และศูนย์ดูแลผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) พร้อมด้วย นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และนายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. ได้ร่วมกันแถลงถึง "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทั้งกายภาพและการให้บริการด้านการแพทย์ โดยมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและศูนย์ดูแลผู้ป่วยชั้นเยี่ยมระดับชาติ "Excellent Center" ทางด้านโรคไต โรคตา และศูนย์ดูแลผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลชลประทานได้โอนย้ายมาสังกัดกับ มศว. ส่งผลให้โรงพยาบาลได้รับเปลี่ยนภาพลักษณ์และบทบาทในหลายด้าน โดยจากเดิมที่เคยมีบทบาทเฉพาะให้บริการการรักษาพยาบาล แต่โรงพยาบาลชลประทานแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อบุญญานันทภิกขุ เป็น "ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ได้ขยายบทบาทสู่การเป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้แก่คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ รวมถึงบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ รวมทั้งพยาบาลก็ไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะให้การรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานวิชาการ ต้องทำเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานวิจัยทางด้านสุขภาพ และเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือ

นวัตกรรมทางวิชาการสุขภาพ ในการนำไปปรับใช้กับกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและการฟื้นฟูบำบัด ให้มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

อธิการบดี มศว. กล่าวต่อว่า ด้วยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว. นี้ มีภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ มีการเตรียมภารกิจทางด้านการจัดการเรียนการสอนโดยมีการรับแพทย์ใช้ทุน อบรมแพทยศาสตร์ศึกษา และเปิดรับอาจารย์แพทย์และบุคลากรอื่นๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเตรียมภารกิจทางด้านการวิจัย โดยมีคลินิกส่งเสริมการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยอย่างเต็มที่ และสนับสนุนประสิทธิภาพของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคต่างๆ อย่างมีระบบ โดยมีขั้นตอนและประสิทธิภาพที่เป็นเลิศในทุกโรค ทั้งนี้ในช่วงแรกจะเน้นที่โรคไต โรคตา และกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมก่อน

“ผู้ป่วยโรคไตเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากและเป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม แต่โรคนี้เป็นโรคที่สามารถเฝ้าระวังและป้องกันได้ นอกจากนี้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวแล้ว เราสามารถดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระแก่สังคมได้ ส่วนผู้ป่วยโรคตาโดยเฉพาะต้อกระจกนั้น พบว่ามีมากขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และยังเป็นโรคที่สามารถทำให้ตาบอดได้ จึงเป็นภาระแก่ตนเองและสังคมด้วยเช่นกัน ด้านผู้ป่วยกลุ่มที่ขาดโอกาสทางสังคม ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว. มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นพิเศษ ดังนั้นการจะเป็น Excellent Center ทางด้านโรคไต โรคตา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางสังคมนั้น จึงเกิดจากจุดแข็งของศูนย์การแพทย์แห่งนี้และความจำเป็นของสังคม โดยมีหัวใจหลักคือการต้องการช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เป็นเบื้องต้น ศาสตร์ทุกสาขาวิชา จะช่วยสนับสนุนให้ศูนย์มีความเป็นเลิศทางด้านโรคไต โรคตา และศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางสังคมนี้อันได้” ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ กล่าว

ส่วนการทำงานที่ประสานกันในลักษณะสหวิชาชีพ อธิการบดี มศว. กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล หรือนักกายภาพบำบัด ตลอดจนนิสิตในสาขาวิชาต่างๆ ล้วนต้องช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยที่มารับการรักษา ณ ศูนย์การแพทย์แห่งนี้ ไม่ใช่เน้นการรักษาอย่างเดียว แต่ต้องเน้นการดูแล เฝ้าระวัง และต้องรักษาฟื้นฟูอย่างจริงจัง ตลอดจนมีการออกเยี่ยมเยียนบ้าน ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย ทั้งนี้จากเป้าหมายของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว. ที่ต้องการให้ศูนย์นี้ เกิดเป็นศูนย์ที่มีความเป็นเลิศ หรือ Excellent Center ด้านโรคไต โรคตา และดูแลผู้ป่วยที่ขาดโอกาสทางสังคมขึ้นนั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการปรับการทำงานภายในโรงพยาบาล และจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ผู้ที่กำลังจะป่วย และผู้ที่ยังไม่ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงนับเป็น “ก้าวที่เปลี่ยน” แนวทางการรักษาพยาบาล โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากกว่าจะเน้นผู้เชี่ยวชาญเป็นศูนย์กลางอย่างที่วงการรักษาพยาบาลในสังคมไทยยึดถือปฏิบัติมา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดูแลผู้ป่วยภายใต้การทำงานของศูนย์การแพทย์ปัญญาันท์ภิกขุ ชลประทาน มศว.

